

‘ป่าดงแดง’แห่งแรกของประเทศ

รายงาน

ป่าดงแดงมีเนื้อที่ 3,675 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ราชสีลา อ.ศีลาแลง จ.ศรีสะเกษ และ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งป่าแห่งนี้มีไม้พะยุงและไม้ยาง รวมทั้งไม้หวงห้ามต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก และชาวบ้านได้อาศัยป่านี้ทำมาหากิน เพราะความหลากหลายของป่าดงแดง เปรียบเสมือนครัวของชาวบ้าน มีเห็ดและของป่าจำนวนมาก เช่น เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดขาว เห็ดถ่าน และเห็ดระโงก กิโลกรัมละ 200 บาท รวมทั้งไซ่มดแดง นอกจากนี้ยังมี “แมงจิ้งจก” คนที่ขยันจะมากินตอนกลางคืน วันหนึ่งได้เงินประมาณวันละ 200-300 บาท

แต่จากการที่ป่าดงแดงมีไม้พะยุงขนาดใหญ่จำนวนมาก ทำให้กลุ่มนายทุนแอบลักลอบเข้ามาจับตัดไม้พะยุงในช่วงกลางคืน ทำให้ไม้พะยุงแทบจะเกลี้ยงป่าดงแดง อีกทั้งมีคนมีสีในพื้นที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับ ทำให้ชาวบ้านที่ต่อต้านการลักลอบการตัดไม้พะยุงหวาดกลัว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “บวรป่าต่อชะตาไม้พะยุง” ที่วัดบ้านโนนสังข์ ต.ด่าน อ.ราชสีลา ซึ่งมีไม้พะยุงต้นขนาดใหญ่เหลืออยู่จำนวนมาก นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันและป้องกันปราชญ์ให้มีการแอบลักลอบตัดต้นไม้พะยุงในป่าดงแดง มี นายไพรัช หอมกลิ่น นายอำเภอราชสีลา พร้อมประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก

นายสำเนา บัวพัน อายุ 77 ปี กรรมการหมู่บ้านกล่าวว่า คนเข้ามาตัดไม้พะยุงตอนกลางคืน ตัดไป

แล้วประมาณ 100 ต้น แจงเจ้าหน้าที่เข้ามาดู มาขนเอาไม่ไปเลยๆ แต่ก็ไม่ติดตามที่จะเอาเรื่อง รู้ตัวคนตัดอยู่ แต่ก็ไม่เอาเรื่อง ขอฝากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากกว่านี้ ให้แต่ชาวบ้านรักษาซึ่งก็ไม่มีอำนาจอะไร เพราะเกรงกลัวอันตราย การบวรต้นไม้พะยุงจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาป่าไม้พะยุงให้คงอยู่กับป่าดงแดงตลอดไป



นางสงวน ร่วมจิตต์ อายุ 63 ปี ชาว ต.ด่าน อ.ราชสีลา จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ชาวบ้านได้อาศัยป่าดงแดงซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องจากที่บ้านของตนไม่มีโฉนด ไม่มีใบ ส.ป.ก.เพราะเป็นป่าครอบคลุมหมดทั้งหมู่บ้าน ยอยากให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรักษาป่า เห็นคนเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าแล้วน้ำตาไหล คิดว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ไม่เช่นนั้นคงไม่มีคนเข้ามาตัดไม้ทำลายป่ามากขนาดนี้

นางสำลี ดุงน้ำคำ อายุ 52 ปี ชาวบ้านโนนสังข์ หมู่ 8 ต.ด่าน หนึ่งในชาวบ้านที่ร่วมต่อสู้ปกป้องป่าดงแดงมาโดยตลอด กล่าวว่า ดีใจมากที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ความสนใจของป่าแห่งนี้ ทำให้ตนพร้อมพวกที่ร่วมกันต่อสู้มาหลายเหนื่อยและเบ้าใจลงมาก แต่ก็ยังเหลืออีกอย่างที่ยังหนักใจและอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วย คือกระบวนการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีการจับไม้พะยุงในพื้นที่นี้ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไร

“ชาวบ้านโนนสังข์ทุกคนหวังกันว่า การบวรต้นไม้พะยุงป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงจากกลุ่มพ่อค้า นายทุนอิทธิพล เพื่อให้ไม้พะยุงอยู่กับป่าดงแดงตลอดไป แต่จะสามารถป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยุงได้นานเท่าไรนั้น ก็อยู่ที่การกวาดจับกุมที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ด้วย”

ศิริเกษ หมายสุข

